

โครงการ “BANPU Champions for Change 3” เปิดเวทีติวเข้ม 11 ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เจ้าของกิจการเพื่อสังคม

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3” หรือ “BANPU Champions for Change 3” เปิดเวทีติวเข้มการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการเงินเบื้องต้น ให้กับเยาวชนเจ้าของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise หรือ SE) ที่เข้ารอบแรกจำนวน 11 ทีมซึ่งมีพื้นที่การทำงานกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ **ครอบคลุมประเด็นด้าน การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเกษตรและการพัฒนาอาชีพ ศิลปะ อาหารและสุขภาพ รวมถึงเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส** โดยในปีนี้มีเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคมจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก รอบแรกเพื่อทดลองดำเนินกิจการระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนี้ จำนวน 11 กิจการ จาก 61 กิจการที่เขอรับการสนับสนุน

นางอุดมลักษณ์ ไอพาร์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ “BANPU Champions for Change” กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่บ้านปูฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ผ่านการดำเนินกิจการเพื่อสังคม โดยอาศัยความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการด้านการเงินมาเป็นแรงขับเคลื่อน

“ปีนี้นอกจากจะเป็นปีที่บ้านปูฯ ครบรอบ 30 ปี แล้วยังเป็นที่ BANPU Champions for Change อย่างเข้าสู่ปีที่ 3 และได้สนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ทดลองดำเนินกิจการเพื่อสังคมถึง 31 กิจการแล้ว สำหรับในปีนี้ เราจะเน้นกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างที่ปรึกษาอาสาสมัคร และเจ้าของกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ รวมถึงกิจการที่ได้รับการสนับสนุนในปีที่ผ่านมา ๆ มา เพื่อให้เกิดพลังร่วมของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความยั่งยืนแก่กิจการและสังคมต่อไปในอนาคต” นางอุดมลักษณ์กล่าว

“BANPU Champions for Change” เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ระดับองค์กรของบ้านปูฯ ภายใต้แนวคิด **“พลังความรู้...พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”** ซึ่งมุ่งเน้น “การศึกษาและการเรียนรู้” ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของคนและสังคม โดยนอกจากจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศได้นำเสนอและลงมือดำเนินกิจการเพื่อสังคมใหม่ ๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่เหล่านี้ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเรียนรู้ที่จะนำผลลัพธ์ทางการเงินที่ได้กลับคืนสู่สังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย



จากภาพ: นางอุดมลักษณ์ โอฟาร์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ผู้อำนวยการโครงการ “BANPU Champions for Change” (แถวหน้า คนที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติเปิดการปฐมนิเทศและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนธุรกิจและแผนการเงินเบื้องต้น”แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจำนวน 11 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “BANPU Champions for Change 3” สำหรับทดลองดำเนินกิจการในระยะที่ 1 เป็นเวลา 3 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

สายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

รัฐพล สุคันธี โทร. 02 694 6784

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเทลเลอร์

สาธิตา ศรีรัญญาธรรณ์ โทร. 083-788-5115